

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๓

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๕๕ คน จากประเทศสมาชิก ๖๖ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๖ องค์กร โดยนาย Hafnaoui Amrani ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุม และดำเนินการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๓

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา เป็นการประชุมของเลขาธิการรัฐสภานานาชาติซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ คือ การเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภา ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาแก่บุคลากรในวงงานรัฐสภาและสาธารณชนทั่วไป และการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้ออภิปรายที่น่าสนใจ อาทิ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมสภา การสนับสนุนและการจัดการอบรมสำหรับสมาชิกรัฐสภาใหม่ การจัดการการใช้จ่ายของรัฐสภาในยุคที่มีการจำกัดด้านเศรษฐกิจ และความโปร่งใสตรวจสอบได้และการเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของรัฐสภา เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมที่ว่างอยู่ ๒ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ นาย Vivek K. Agnihotri เลขาธิการราชยสภาอินเดีย และ นาย Alphonse K. Nombé เลขาธิการรัฐสภาบูร์กินาฟาโซ

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชน ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสหภาพรัฐสภา สมาคมเลขาธิการรัฐสภา และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในด้านแนวทางปฏิบัติและวิธีการทำงานของรัฐสภา การแลกเปลี่ยนมุมมอง การปฏิบัติที่ดีร่วมกันและก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ โดยเป้าหมายของการประชุมนี้เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีและการปฏิบัติอย่างจริงจังรวมทั้งการบริหารงานของรัฐสภาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๓



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสมพล วณิชพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ณ นครเจนีวา



นายสมพล วณิชพันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายเจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชน